

Số: 3010/2025/CVKP-FID

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

V/v: biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng
khoán bị cảnh báo

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Công ty) xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Quý Sở đối với Công ty trong thời gian vừa qua.

Căn cứ các Quyết định và Thông báo của SGDCK Hà Nội đối với cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: FID) bao gồm:

- Quyết định số 362/QĐ-SGDHN ngày 04/04/2025 của SGDCK Hà Nội về việc đưa ra khỏi diện bị kiểm soát do Tổ chức kiểm toán tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 là ý kiến chấp nhận toàn phần;
- Quyết định số 363/QĐ-SGDHN ngày 04/04/2025 của SGDCK Hà Nội về việc đưa vào diện bị cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là số âm;
- Thông báo số 1485/TB-SGDHN ngày 04/04/2025 của SGDCK Hà Nội về tình trạng chứng khoán cổ phiếu FID ngày 04/04/2025;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng quý III năm 2025 ngày 30/10/2025.

Công ty xin trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

Về kết quả hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Gang thép Công nghiệp Việt Nam (công ty con) vẫn đang trong quá trình xin cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại tỉnh Phú Thọ. Năm 2024 và quý III năm 2025, Công ty con không phát sinh doanh thu từ hoạt động khai thác mỏ dẫn đến lỗ cuối kỳ. Do vậy, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (FID) là số âm tại ngày 31/12/2024 và chưa cải thiện trong quý III/2025.

Biện pháp và lộ trình khắc phục:

Tại thời điểm hiện tại Công ty con vẫn đang trong quá trình xin cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian tới, chúng tôi (FID) sẽ phối hợp cùng Công ty con để triển khai hoàn thiện các thủ tục xin cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và phối hợp chặt chẽ với Công ty con nhằm đẩy nhanh tiến độ để được cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản sớm nhất có thể, khi đó, Công ty con hoạt động khai thác trở lại, tạo ra lợi nhuận, từ đó không còn lỗ, dẫn đến khắc phục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty không còn số âm.



Bên cạnh đó, trong thời gian cổ phiếu FID của Công ty còn trong tình trạng bị cảnh báo, hàng quý Công ty sẽ thực hiện giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo để công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là nội dung giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh Nghiệp Việt Nam (FID).

Công ty kính giải trình và báo cáo đến SGDCK Hà Nội, Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Sở trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI THUY LINH

